

NĂM THỨ 62
THỨ BA
7
THÁNG 11-2023
(24-9 năm Quý Mão)
SỐ: 8993



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958
● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



KỶ HỌP THỨ SÁU, QUỐC HỘI KHÓA XV

Khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn



Các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tham dự phiên họp.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, ngày 6/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên chất vấn tại kỳ họp thứ sáu được tiến hành trong 2,5 ngày, từ sáng ngày 6/11 đến hết sáng ngày 8/11. Phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi, giám sát.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XV Quốc

hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề, về chất vấn đối với các lĩnh vực; phạm vi nội dung rất rộng, liên quan đến 21 lĩnh vực, gồm những vấn đề lớn, quan trọng, phản ánh mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, được nhân dân và cử tri hết sức quan tâm.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chất vấn, vừa bảo đảm tính toàn diện vừa có trọng tâm, trọng điểm, thuận lợi cho cả đại biểu Quốc

hội và người trả lời chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sắp xếp nội dung chất vấn thành 4 nhóm lĩnh vực, cụ thể là: Nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng; nhóm lĩnh vực kinh tế ngành gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường; nhóm lĩnh vực nội chính, tư pháp gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát, kiểm toán; nhóm lĩnh vực

văn hóa, xã hội gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, lao động - thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông.

Về cách thức chất vấn, Quốc hội sẽ dành thời gian hợp lý để nghe trình bày tóm tắt báo cáo thực hiện và báo cáo thẩm tra về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn. Sau khi thực hiện chất vấn theo nhóm các lĩnh vực, Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu kết luận phiên chất vấn. Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về chất vấn vào cuối kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong hai năm đầu nhiệm kỳ khóa XV, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã được tiến hành sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn với 923 lượt đại biểu tham gia chất vấn tại 4 kỳ họp Quốc hội và 4 phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua đó, nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc, bức xúc về kinh tế - xã hội đã được kịp thời xem xét, giải quyết; nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được đề ra, trong đó đã kịp thời điều chỉnh một số quy định hiện hành chưa phù hợp, tháo gỡ các tồn tại, bất cập trước mắt và cả những vấn đề có tính chiến lược, căn cơ, lâu dài, tiếp tục kiến nghị để hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực thi, nhờ vậy nhiều lĩnh vực có chuyển biến tích cực, góp phần vượt qua khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thông qua hoạt động chất vấn, nhiều bộ trưởng, trưởng ngành có cơ hội giải trình minh bạch các thể chế,

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

THÀNH PHỐ, QUỲNH PHỤ

Tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Nhân kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2023), chiều ngày 6/11, đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình tới dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên Đảng bộ phường Trần Lâm.

Đợt này, Đảng bộ phường Trần Lâm có 38 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, trong đó 1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng và 24 đảng viên nhận Huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương và ghi nhận những cống hiến của các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu gương, giữ gìn, phát huy bản lĩnh, phẩm chất cách mạng của người đảng viên, tuyệt đối trung thành với Đảng.

Bằng kinh nghiệm và khả năng của mình, các đảng viên tiếp tục tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cũng như các phong trào ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Cũng trong chiều ngày 6/11, Đảng bộ phường Đê Thâm tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11.

Trong 12 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này có 2 đồng chí được trao Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 3 đồng chí được trao Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 2 đồng chí được trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng, còn lại là các đảng viên 40 và 30 năm tuổi đảng.

* Trong hai ngày 6 - 7/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho các đảng viên trong huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã tới dự, chúc mừng phẩm chất cách mạng của người đảng viên, tuyệt đối trung thành với Đảng.

(Xem tiếp trang 4)
PV VÀ CTV



Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Bình trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên Đảng bộ phường Trần Lâm.

● BỘ CHỈ HUY QUẢN SỰ TỈNH

Bàn giao nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách

Sáng ngày 6/11, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng đối tượng hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

Ông Nguyễn Duy Tông, sinh năm 1952, thôn Đông Trụ, xã Quỳnh Minh nhập ngũ năm 1971, tham gia kháng chiến chống Mỹ, bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ 61%. Do hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, sức khỏe kém, vợ chồng ông ốm yếu thường xuyên, vì vậy không có khả năng xây mới nhà ở. Trước hoàn cảnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã trích quỹ "Vi người nghèo" của đơn vị hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà tình nghĩa tặng gia đình ông. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà mái bằng kiên cố khép kín, diện tích 65m², kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng đã hoàn thành, giúp ông bà sớm định cuộc sống.

Trong ngày khánh thành và bàn giao nhà có lãnh đạo cơ quan Bộ CHQS tỉnh, các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con lối xóm đến chung vui và dành nhiều phần quà chúc mừng.

VĂN DŨNG
(Bộ CHQS tỉnh)

● 200 đại biểu tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch

Chiều ngày 6/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch tại huyện Đông Hưng.

Tham gia hội nghị, 200 đại biểu đến từ các xã: Đông Cáp, Nguyễn Xá, Phong Châu được giới thiệu khái quát, phổ biến các quy định về hoạt động du lịch; công tác bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch; kỹ năng xử lý tình huống khi đón tiếp khách du lịch; đặc điểm tâm lý khách du lịch theo thị trường, giới tính, lứa tuổi; các loại hình kinh doanh du lịch như lưu trú, ăn uống, mua sắm; giới thiệu công du lịch thông minh... Tại hội nghị, các đại biểu cũng được cấp tài liệu phục vụ lĩnh vực du lịch của Thái Bình.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn thông qua quá trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, người dân các xã Đông Cáp, Nguyễn Xá, Phong Châu sẽ phát huy lợi thế về di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, nắm vững kiến thức, kỹ năng đón tiếp khách du lịch, thể hiện lòng mến khách, tạo dấu ấn tốt đẹp trong phát triển du lịch cộng đồng, từ đó góp phần để du khách có mong muốn trở lại thăm, trải nghiệm mảnh đất Đông Hưng và tỉnh Thái Bình.

TU ANH

Nâng cao giá trị sản xuất cây vụ đông

(Xem trang 2)



Nông dân huyện Tiền Hải cơ giới hóa khâu làm đất vụ đông.